

## **BÁO CÁO**

### **Tổng kết thực hiện Kết luận số 82-KL/TW, ngày 16/8/2010 của Bộ Chính trị về cải cách các thủ tục hành chính trong Đảng**

-----

Thực hiện Công văn số 6050-CV/TU, ngày 12/10/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc tổng kết thực hiện Kết luận số 82-KL/TW, ngày 16/8/2010 của Bộ Chính trị về cải cách các thủ tục hành chính trong Đảng. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy báo cáo kết quả thực hiện như sau:

#### **I. CÔNG TÁC LÃNH ĐẠO, CHỈ ĐẠO**

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức triển khai, quán triệt thực hiện nghiêm túc Kết luận số 82-KL/TW, ngày 16/8/2010 của Bộ Chính trị về cải cách các thủ tục hành chính trong Đảng nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên trong cơ quan về cải cách hành chính trong công tác đảng và đề ra các giải pháp phù hợp nâng cao hiệu lực, hiệu quả; tăng cường kỷ luật, kỷ cương, nâng cao ý thức trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên trong thực thi nhiệm vụ được giao, góp phần nâng cao năng lực và sức chiến đấu của cấp ủy chi bộ, của cán bộ, đảng viên, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

#### **II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN**

##### **1. Về kết quả tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy triển khai, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị của Đảng**

- Hàng năm, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy căn cứ chương trình làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy để triển khai, thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Ban một cách chặt chẽ, thống nhất; đặc biệt, đã cụ thể hóa các nghị quyết, chỉ thị của Đảng thành các nội dung quan trọng trong chương trình, kế hoạch công tác hàng năm, hàng quý, hàng tháng.

- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy xây dựng ban hành văn kiện của cấp ủy, nhất là nghị quyết Đại hội, chương trình công tác toàn khóa, các nghị quyết chuyên đề, các chỉ thị, quy định, kết luận,... có nhiều điểm đổi mới, đảm bảo tính khoa học, thực tiễn và

tính khả thi. Tham mưu tổ chức các hội nghị sơ, tổng kết các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, của Đảng có nhiều đổi mới, nâng cao chất lượng, lồng ghép nhiều nội dung để tiết kiệm thời gian và kinh phí.

- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã chủ động rà soát, hệ thống lại các quy định, quy chế làm việc của cơ quan để điều chỉnh, bổ sung phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ mới; khắc phục những bất cập, hạn chế sự chồng chéo, thiếu đồng bộ, thiếu thống nhất trong các quy định, hướng dẫn. Chú trọng cải tiến chất lượng tham mưu, tổng hợp văn bản, đảm bảo cả về nội dung và hình thức, nâng dần chất lượng soạn thảo văn bản, giảm thiểu và loại bỏ dần những văn bản tham mưu thiếu sáng tạo, nặng về liệt kê, khuôn sáo; chú trọng công tác thẩm định, xây dựng nội dung các cuộc họp, hội nghị theo hướng chọn việc trọng tâm nên đã rút ngắn thời gian, nâng cao chất lượng các cuộc họp.

## **2. Kết quả ứng dụng công nghệ thông tin**

- Chú trọng công tác ứng dụng Công nghệ thông tin vào hoạt động của cơ quan, tỷ lệ 100% cán bộ, công chức trong Ban đã triển khai sử dụng hộp thư điện tử để gửi nhận văn bản, sử dụng hệ thống phần mềm quản lý văn bản trong công tác chỉ đạo, điều hành và xử lý công việc của Ban.

- Nhằm đẩy mạnh hơn nữa việc ứng dụng Công nghệ thông tin trong công tác Đảng, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy xây dựng và đưa vào sử dụng Cổng thông tin điện tử Đảng bộ tỉnh. Việc xây dựng Cổng thông tin điện tử Đảng bộ tỉnh trên mạng Internet nhằm cung cấp thông tin thường xuyên, kịp thời, nhanh chóng, góp phần chuyển tải các thông tin chính thống, nâng cao năng lực, sức chiến đấu của các tổ chức đảng và đảng viên; đồng thời, liên kết, tích hợp các kênh thông tin, dịch vụ và ứng dụng để cán bộ, đảng viên và người dân có thể khai thác, sử dụng. Từ đó, tạo thuận lợi trong việc truyền nhận, thu thập, xử lý, và trao đổi thông tin số, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng. Bên cạnh đó, thực hiện chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chi ủy chi bộ Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã quán triệt tất cả đảng viên cơ quan cài đặt ứng dụng Sổ tay điện tử Đảng viên (*Kết quả, 26/26 đảng viên đã cài đặt*).

- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tham mưu Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức các hội nghị sơ, tổng kết các nghị quyết, chỉ thị của Đảng và các hội thảo khoa học cấp tỉnh bằng hình thức trực tuyến, kết

nói từ điểm cầu Tỉnh ủy đến các Đảng ủy trực thuộc tỉnh, nhằm nâng cao hiệu quả; tiết kiệm thời gian và chi phí.

- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cài đặt, sử dụng ứng dụng phần mềm giao, nhận văn bản ([gnvb.dongnai.dcs.vn](http://gnvb.dongnai.dcs.vn)) và hệ thống Lotus Note đã hỗ trợ tốt công tác tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy; nhất là việc lập sổ điện tử công văn đi, đến của cơ quan được thuận tiện, nhanh chóng tra cứu tìm tài liệu, khai thác sử dụng tài liệu nhưng vẫn bảo đảm được tính an toàn trong hệ thống mạng nội bộ. Qua đó, tiết kiệm được thời gian, văn phòng phẩm, đồng thời nâng cao hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành phục vụ nhiệm vụ chính trị của cơ quan.

### III. ĐÁNH GIÁ CHUNG

- Qua việc triển khai, quán triệt thực hiện nghiêm túc Kết luận số 82-KL/TW, ngày 16/8/2010 của Bộ Chính trị về cải cách các thủ tục hành chính trong Đảng. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã tập trung triển khai, thực hiện, nâng cao chất lượng công tác tham mưu theo chức năng, nhiệm vụ được giao; tăng cường phối hợp với các cơ quan có liên quan, phát huy dân chủ trong quá trình tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy về các lĩnh vực liên quan đến công tác tuyên giáo. Bên cạnh đó, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát huy cách làm hay, sáng tạo, tinh thần nêu gương người đứng đầu trong công tác cải cách thủ tục hành chính trong Đảng.

- Bên cạnh những kết quả đạt được, còn những khó khăn nhất định như việc ứng dụng công nghệ thông tin trong cải cách thủ tục hành chính trong Đảng chưa đồng bộ; việc xử lý văn bản chưa hoàn toàn khép kín; quá trình gửi, nhận văn bản giữa khối Đảng và Khối Nhà nước còn thiếu sự thông suốt qua trực liên thông ảnh hưởng đến chất lượng xử lý văn bản.

Trên đây là báo cáo tổng kết thực hiện Kết luận số 82-KL/TW, ngày 16/8/2010 của Bộ Chính trị về cải cách các thủ tục hành chính trong Đảng. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy kính chuyển Văn phòng Tỉnh ủy tổng hợp./.

**Nơi nhận:**

- Ban Tổ chức Tỉnh ủy;
- Các đ/c lãnh đạo Ban;
- Lưu: Phòng HC-TH...

Duong-TH

**K/T TRƯỞNG BAN  
PHÓ TRƯỞNG BAN**

□  
**Nguyễn Thị Hồng Trang**

